



ANAHEIM HOUSING AUTHORITY

CITY HALL WEST

201 S. Anaheim Blvd, Phòng 203 Anaheim, CA 92805

Số điện thoại cho danh sách chờ (714)765-4320

Nộp đơn: ANAHEIM.NET/APPLYSECTION8

THÔNG CÁO

Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư Anaheim sẽ nhận đơn đăng ký trước cho Chương trình Phiếu Chọn Nhà Ở (Housing Choice Voucher), còn được gọi là Chương Trình Số 8, chương trình danh sách chờ đợi bắt đầu từ **Thứ Hai, ngày 6 tháng 3, năm 2023 lúc 10 giờ sáng, theo Giờ Thái Bình Dương. Ngày kết thúc thời gian nộp đơn đã được kéo dài đến Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4, năm 2023, 4 giờ 59 chiều, theo giờ Thái Bình Dương.** Chương trình Phiếu Chọn Nhà Ở cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà cho các gia đình hội đủ điều kiện và thu nhập thấp, giúp họ có đủ khả năng cư trú trong các căn hộ an toàn, chất lượng.

Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư Anaheim sẽ chỉ nhận tối đa 10,000 đơn đăng ký trước vào danh sách chờ đợi. Nếu nhận được hơn 10,000 đơn đăng ký, các cựu chiến binh hoặc những người sống/làm việc tại Anaheim sẽ được ưu tiên và đưa vào danh sách chờ đợi trước.

Xổ số sẽ được thực hiện trong mỗi nhóm ưu tiên để xác định ngẫu nhiên thứ tự vị trí trong danh sách chờ đợi, và nếu có, đơn đăng ký trước nào sẽ được chấp nhận vào danh sách chờ đợi. Xin lưu ý, việc gửi đơn đăng ký trước không đồng nghĩa với sự chấp thuận hỗ trợ nhà ở hoặc đảm bảo vị trí trong bất kỳ danh sách chờ đợi nào.

Do việc mở danh sách chờ được gia hạn, người nộp đơn sẽ được thông báo về tình trạng lựa chọn xổ số của họ qua email trước ngày 11 tháng 5, năm 2023. Sau ngày đó, người nộp đơn có thể kiểm tra tình trạng của họ tại housingportal.anaheim.net/AHAStatusCheck

Khi có Phiếu Chọn Nhà Ở (Vouchers), các đơn đăng ký sẽ được chọn từ danh sách chờ đợi theo thứ tự xổ số.

ĐỂ ĐĂNG KÝ

• Đơn đăng ký chỉ có thể được chấp nhận trực tuyến* tại www.anaheim.net/ApplySection8. Người nộp đơn sẽ nhận được số xác nhận khi nộp đơn trực tuyến.

• Thông tin cần thiết: tên, số an sinh xã hội, và ngày sinh của tất cả các thành viên trong gia đình; địa chỉ nhà riêng và cơ quan, số tiền thu nhập của hộ gia đình, địa chỉ email hợp lệ mà quý vị hiện có quyền truy cập.

• Người nộp đơn sẽ cần truy cập trên mạng internet để đăng ký. Bên dưới đây có thông tin về truy cập vào máy tính miễn phí.

• Để được xem xét cho vào danh sách chờ đợi, đơn đăng ký phải được hoàn thành và nộp trước 4 giờ 59 chiều theo giờ Thái Bình Dương vào **Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4, năm 2023.** Đơn đăng ký có sẵn trực tuyến 24 giờ mỗi ngày trong thời gian nhận đơn. **Người nộp đơn sẽ được đưa vào danh sách chờ đợi dựa trên xổ số điện toán. Thứ tự sắp xếp trong danh sách chờ không dựa trên thứ tự nhận đơn đăng ký trước.**

HỖ TRỢ

Nếu quý vị có thắc mắc về cách đăng ký trực tuyến hoặc nếu quý vị cần trợ giúp đặc biệt, hãy gọi (714) 765-4654. Chúng tôi làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Nếu quý vị bị hạn chế về nghe hoặc nói và cần TTY (điện thoại- máy đánh chữ), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Dịch Vụ Chuyển Tiếp California (California Relay Service) bằng cách gọi số 711 – (714) 765 - 4654.

Truy cập miễn phí vào máy tính và hỗ trợ trực tiếp, bao gồm trợ giúp song ngữ bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hàn, và tiếng Ả Rập có sẵn tại văn phòng của chúng tôi:

Anaheim Housing Authority

Anaheim West Tower

201 S. Anaheim Blvd, Phòng 203 Anaheim, CA 92805

Thứ Hai - Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 4 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương

Miễn phí truy cập vào máy tính cũng có sẵn tại thư viện địa phương công cộng Anaheim của quý vị, trong giờ hoạt động bình thường của họ. Để sử dụng máy tính tại thư viện, quý vị phải có thẻ thư viện hoặc quý vị có thể đăng ký thẻ có giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.

Hỗ trợ song ngữ cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Farsi, tiếng Pashto, tiếng Dari, tiếng Urdu, tiếng Hindi, tiếng Armenia, tiếng Đức, tiếng Tigrinya, tiếng Tigre, tiếng Pháp và tiếng Kurd tại:

Access California Services

(Dịch Vụ Truy Cập của California)

300 W Carl Karcher Way Anaheim, CA 92801

Thứ Hai - Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 4 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương

Nếu quý vị bị khuyết tật và cần công nghệ hỗ trợ để hoàn thành đơn đăng ký của mình, quý vị có thể đến gặp theo lịch hẹn:

Trung tâm Dayle McIntosh Center

501 N. Brookhurst St #102, Anaheim, CA 92801

Thứ Hai - Thứ Sáu, 11 giờ sáng - 5 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương

Đặt lịch hẹn bằng cách gọi (714) 621-3300

***Đơn đăng ký bằng giấy chỉ cung cấp dưới hình thức trợ giúp đặc biệt cho người khuyết tật và những người nộp đơn không thể truy cập từ máy tính công cộng. Để yêu cầu đơn đăng ký bằng giấy này, vui lòng gọi (714)765-4654.**

Văn Phòng Trợ Cấp Gia Cư Thành Phố Anaheim không phân biệt đối xử trên cơ sở bất kỳ đặc điểm được bảo vệ nào (bao gồm chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng gia đình, khuyết tật, hoặc tuổi tác) trong việc chấp thuận, hoặc tiếp cận, hoặc điều trị hoặc công việc, trong các chương trình và hoạt động được liên bang hỗ trợ. Các chương trình nhà ở được liên bang hỗ trợ có sẵn cho tất cả các cá nhân đủ điều kiện khác bất kể xu hướng hay thực tế về tình dục, nhận dạng giới tính, hoặc tình trạng hôn nhân.

